



ที่ นศ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๕๕

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

เรียน นายกองครปครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ ๑๖ ในตำแหน่งที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสธ. ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสธ.) ได้ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ศึกษาและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ไปรายงานตัวและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง ในครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสธ. ดำเนินการสอบแข่งขันรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง ครั้งที่ ๑๖ ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสธ. ดำเนินการสอบแข่งขันที่ส่งมาพร้อมนี้ เสนอขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

(๑) บัญชีรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งฯ ตามแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

(๒) สำเนาบัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่แสดงเลขที่ตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

(๓) สำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหน้าที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดงบประมาณสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุ (เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง)

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้ไปรายงานตัวและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้งในครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีความประสงค์จะโอนอายุราชการ ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเสนอขอความเห็นชอบนับเวลาราชการ ในขณะที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งและสังกัดเดิมต่อ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑ ดังนี้

(๑) สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ขอนอนอายุราชการของผู้สอบแข่งขันได้ และสำเนาหนังสือตอบรับให้ออนอายุราชการของผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) สำเนาบัตรประวัติข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

(๓) สำเนาประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพัฒน์ พัทฒกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๒ โทรสาร. ต่อ ๒๕

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง ครั้งที่ ๑๖
ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสท.ดำเนินการสอบแข่งขัน

ตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ อสท สอบแข่งขัน		ผู้สอบแข่งขันได้ ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง	วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการสมัครสอบ		ตำแหน่งและส่วนราชการกลาง	โอน (อายุราชการ)	เบอร์โทรศัพท์
จังหวัด	อปท.		ตำแหน่ง	ที่			
นครศรีธรรมราช	อบต.สวนหลวง	น.ส. ศदानันท์ เพ็ชรไทยพงศ์	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ			๐๖๕๒๑๔๗๕๙๗